



# เทคนิคกระบี่สาร

## ประจำเดือน มิถุนายน 2555

ถ.ท่าเรือ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทร. 0 7561 1796 เว็บไซต์ [www.kbtc.ac.th](http://www.kbtc.ac.th)



รางวัลสร้างชื่อ

# รางวัลดีเด่นระดับชาติ



นายศิวกรณ์ เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ พร้อมด้วยคณะกรรมการวิชาการเครื่องกล เข้ารับรางวัล ดีเด่นระดับชาติ ผลงาน “การสกัดน้ำมันปาล์มในระดับครัวเรือนและการใช้ประโยชน์จากปาล์มน้ำมัน” ในการประกวด Thailand Energy Awards จากกระทรวงพลังงาน โดยนางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบรางวัลในครั้งนี้

## Hot News!

เตรียมพร้อม!  
เปิด ป.ตรี



นายศิวกรณ์ เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ได้แถลงถึงนโยบายการเตรียมความพร้อม เพื่อเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี 3 สาขาวิชา คือ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องกลต่อเนื่อง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชา การท่องเที่ยวต่อเนื่อง และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชา การโรงแรมต่อเนื่อง กับสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น กระบี่เคเบิลทีวี เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2555

## พบกับคลื่นใหม่! 106.0 MHz

ฟังสบาย ๆ กับชาวเทคนิค สถานีวิทยุคลื่นใหม่เพื่อการศึกษา และพัฒนาอาชีพ R-Radio Network FM 106.0 MHz ซึ่งตอนนี้ กำลังทดลองออกอากาศ จึงขอเชิญชวนทุกท่านรับฟังข่าวสารสาระต่าง ๆ ได้จากทางสถานีฯ

## ต้อนรับ! ศ.ดร.บพ.กระเศ

ภาวะผู้นำที่ยิ่งใหญ่กับการขับเคลื่อนการศึกษา



วันที่ 7 มิถุนายน 2555 ชาวเทคนิคกระบี่ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับ

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ กระเศ ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และสถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ นายชวน ภูเก้าล้วน นายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ และคณะ ได้มาเยี่ยมชมวิทยาลัยฯ และให้ความรู้ แนวคิด



แนวทางในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็นขวัญ กำลังใจให้กับครูที่จะขับเคลื่อนการศึกษาให้ผู้เรียน เก่ง ดี มีความสุข และมีภาวะผู้นำที่จะพัฒนา



## มุมมองคิด สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่

### เครื่องตัดกันหอย



นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาเครื่องมือกล ช่างไฟฟ้ากำลัง และการเลขานุการ ได้ ร่วมคิดค้น “เครื่องตัดกันหอย” เพื่อลดต้นทุนค่าจ้างแรงงาน สะดวก ปลอดภัยและประหยัดเวลาในการตัดกันหอย ซึ่งโครงสร้างของเครื่องทำจากสแตนเลส โดยใช้หลักการการ หมุนเพลลาที่มีเฟืองตัวใหญ่ ขับเฟืองตัวเล็ก เพื่อให้ใบมีดวิ่งเข้า ตัดเฉือนกันหอย รูเสียบกันหอย มี 2 ขนาด คือ ขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก เพื่อใช้เสียบกันหอยที่มีขนาดต่างกัน ด้านล่างของเครื่องมีถาดรองรับกันหอยที่เกิดจากการตัดขาดของใบมีด จากการศึกษาพบว่าใช้เวลาในการตัดกันหอย ตัวละ 3 วินาที และจากการประเมินผู้ใช้เครื่องด้านการออกแบบ และคุณลักษณะ มีความคิดเห็นในระดับดีถึงดีมาก และด้านการนำชุดต้นแบบไปใช้งานอยู่ในระดับ ดีมาก

# รอบรั้ววิทยาลัย



## พิธีไหว้ครู 2555

วันที่ 14 มิถุนายน 2555 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ซึ่งในตอนเช้าคณะครู นักเรียน นักศึกษาทุกแผนกวิชาเข้าร่วม ทำพิธีบวงสรวงพระวิษณุ และพิธีครอบมือช่าง อย่างพร้อมเพรียง หลังจากนั้นจึงทำ พิธีไหว้ครู มอบทุนการศึกษา มอบเกียรติบัตรนักเรียนดี กิจกรรมเด่น และจัดประกวดการทำพานดอกไม้ ฎูปเทียน ของนักเรียน นักศึกษา



## Miss Recycle

วันที่ 21 มิถุนายน 2555 คณะวิชาบริหารธุรกิจและคณะวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ได้ร่วมจัดกิจกรรมการประกวด Miss Recycle “ขยะมีค่า นำกลับมาใช้ได้ใหม่ สิ่งแวดล้อมสวยวิไล ลดโลกร้อนด้วยมือคุณ” ในการออกแบบชุดแต่งกายจากเศษวัสดุเหลือใช้ ให้มีความสวยงาม คิดสร้างสรรค์ เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน ซึ่งแผนกวิชาการบัญชี คำว่าตำแหน่ง Miss Recycle ประจำปี 2555

ส่วนคณะวิชาช่างอุตสาหกรรม แผนกช่างไฟฟ้า ช่างกลโรงงาน จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์น้องพี่ การแข่งขันฟุตบอลคัพ ต่อต้านยาเสพติด



## กล่องของขวัญ

### บริจาคโลหิต

วันที่ 22 พฤษภาคม 2555 คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมกันบริจาคโลหิต โดยศูนย์สภากาชาดไทย จังหวัดกระบี่ เป็นผู้รับบริจาค ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคกระบี่



### ร่วมทำบุญทอดผ้าป่า

#### จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลกระบี่

คณะครู นักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมใจกันทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อร่วมสมทบทุนก่อสร้างอาคาร 140 ปี จังหวัดกระบี่ และจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลกระบี่ เป็นเงินจำนวน 5,880 บาท ซึ่งเป็นการช่วยปลูกฝังจิตสำนึก และสร้างจิตสาธารณะให้กับนักเรียน นักศึกษาที่มีต่อสังคม

